
อภิปรายบนเวที เร่ือง “ชุมชนมีชีวิตและกระบวนการสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นสูการพัฒนาที ่
ยั่งยืน กรณีศกึษาจากหมูบานอุมะจิ จงัหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุน”  

ในการสัมมนาพิเศษครั้งที่ 3 ของเจแปนฟาวนเดชัน่ กรุงเทพฯ ประจําป 2550  

เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ป การสถาปนาความสัมพนัธทางการทูตระหวางประเทศญี่ปุน – ประเทศไทย 

เร่ือง “ชุมชนมชีีวิตในญี่ปุน : จากวิถีแหงทองถิ่นสูการพฒันาที่ยัง่ยนื” 

วันองัคารที ่ 27  กุมภาพนัธ พ.ศ. 2550  

ณ หองประชมุจุมภฏ – พนัธุทิพย ชัน้ 4 อาคารประชาธปิก-รําไพพรรณี  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 
 

 
ลุงโตทานิ : สวัสดีทุกทาน กอนอื่นขอขอบคุณผูที่มีสวนเกี่ยวของในครั้งนี้ ทั้งเจแปนฟาวนเดชั่น Mr.Sudo 

และเจาหนาที่ทุกทาน ที่ไดชวยกันพยายามจนกระทั่งชาวอุมะจิไดมาจากจังหวัดโคจิ ประเทศญี่ปุน มาจาก

หมูบานเล็กๆ ที่มีประชากรเพียงแคประมาณ 1,100 คนเทานั้นเอง ในครั้งนี้เรามีแขกพิเศษที่จริงๆแลวอยูที่

เมืองเกียวโต คือคุณโอโตชิ ที่บังเอิญไดเขามามีความสัมพันธกับคนในหมูบาน เมื่อวานตอนเย็นเราก็ไดไป

รับประทานอาหารรวมกันกับคุณ Sudo จากเจแปนฟาวนเดชั่น อาจารยสุริชัยก็กรุณามาดวย ไดพูดคุยกัน

หลายๆ เร่ือง รวมถึงเรื่องวัฒนธรรมของไทย  

 

เมื่อกี้นี้มีอาจารยหลายๆ ทานไดใหความรูเกี่ยวกับบริบทวัฒนธรรมไทยและการทองเทีย่วของญีปุ่น ตอไปนี้

จะแสดงภาพเปนสวนใหญเพื่อเลาเรื่องราววาหมูบานอุมะจิเปนอยางไร ทางหมูบานไดมีการดําเนินงานมา

อยางไรบาง แตคงจะตองพูดไวตรงนี้วานี่ไมใชภาพทั่วไปของหมูบานญี่ปุน หมูบานญี่ปุนไมใชแบบนี้

ทั้งหมด อยางที่อาจารยดวงใจไดเลาใหพวกเราฟงแลววา เมื่อประมาณ 30 ปกอน เกิดความเหลื่อมลํ้า

ระหวางเมืองกับชนบทของญี่ปุนอยางมาก แลวก็เกิดมีโครงการตาง ๆ เชน โครงการหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่ง

หมูบานหรือ MURA-OKOSHI (สรางบานแปงเมือง) เกิดขึ้น อยางที่อาจารยดวงใจไดกลาวแลววาโครงการ

สวนใหญไมเปนไปตามฝน มีการลมเหลวกลางทาง หรือเมื่อเปลี่ยนผูบริหารก็เปลี่ยนแนวนโยบายไปไม

ตอเนื่อง  

 

สําหรับหมูบานอุมะจิสมัยกอนจะเปนหมูบานที่มีการทําอุตสาหกรรมปาไมคอนขางมาก แลวก็มีการปลูกยู

สุ ทางหมูบานพยายามคิดกันวาทําอยางไรจะใหคนในประเทศญี่ปุนซึ่งเมื่อกอนไมคอยรูจักยูสุ ไดรูจักกัน

มากขึ้น ประเทศญี่ปุนอยางที่เห็นตามแผนที่วาเปนประเทศที่ยาวๆ แตละทองถิ่นก็มีวัฒนธรรมดานอาหาร

แตกตางกันไป ทางหมูบานคิดวาทําอยางไรเราจะเผยแพรวัฒนธรรมยูสุไปทั่วประเทศญี่ปุนใหได วันนี้ทาง

หมูบานอุมะจิไดนําเอาเอกสารมาหลายชิ้น เปนแผนพับโฆษณาสินคาที่นารักมาก มีสินคาหลากหลาย ยูสุ

นําไปประกอบอาหารไดหลายอยาง เชน ทําน้ําจิ้ม สําหรับเวลาทานสุกี้แบบเมืองไทย เวลาคนญี่ปุนทําซูชิ

ตองมีใสน้ําสมคลายๆ น้ําสมสายชู ยูสุจะมีรสเปร้ียวนิด ๆ กลิ่นที่หอม เปนน้ําจิ้มปลาดิบซาชิมิก็ได



เหมือนกัน ในฤดูรอนจะมีการทําผักดอง ทําสลัด ก็จะนํายูสุไปใชเปนน้ําจิ้มได หรือใชเปนสวนประกอบของ

ขนมก็ได ผลิตภัณฑที่โดงดังอยางหนึ่งก็คือ เจาเอ๊ือก เปนเครื่องดื่มน้ํายูสุนารักๆ เมื่อวานลองทานอาหาร

ไทยแลว รูสึกวาอาหารมี หลากหลายและอรอยมาก คิดวาประเทศที่มีความอุดมสมบูรณก็จะมีวัฒนธรรม

ทางอาหารหลากหลาย ประเทศในเอเชียจะมีพืชประเภทสมหลากหลายมาก อีก 20-30 ปเมืองไทยก็อาจ

ผลิตยูสุเหมือนกันก็ได  

 

เมื่อสักครูอาจารยดวงใจไดพูดถึงการที่ประเทศญี่ปุนเกิดมีความเหลื่อมลํ้าระหวางเมืองกับชนบท มี

บทความจากหนังสือโคจิอยากจะเลาใหฟง บทความของเขาพูดไวในหนังสือพิมพวา หลังสงครามคนญี่ปุน

ตั้งอกตั้งใจทํางาน บางทีทําถึงดึกดื่นไมไดหลับไมไดนอน จนกระทั่งประเทศญี่ปุนไดมาเปนประเทศที่

พัฒนาเปนจาวแหงเศรษฐกิจของโลก แตเอะ! พอหยุดยืนลองหันมองดูก็รูสึกสงสัยวานี่เราพัฒนาประเทศดี

ข้ึนจริงหรือเปลา เทาที่ผานมาการพัฒนาประเทศจะพูดถึงเรื่องประสิทธิภาพเปนหลัก ทําอยางไรใหคนมา

อยูรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหเกิดเมืองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ประเทศพัฒนามาจนกระทั่ง

เห็นวามีความสะดวกสบายมากขึ้นจริง แตกลายเปนวาเมืองก็กลายเปนเมืองคอนกรีตหมดแลว ปาถูกละ

ทิ้ง ทองนาถูกละทิ้ง สําหรับในเมืองที่วาพัฒนาแลวไปๆมาๆกลับกลายเปนวาอากาศก็ไมดี น้ําก็ไมดี สวน

ชนบทที่มีธรรมชาติ ธรรมชาติก็ถูกละทิ้ง  

 

ถาใชตัวชี้วัดการพัฒนาเปนเร่ืองความสะดวกสบาย เปนเรื่องของประสิทธิภาพแลว จังหวัดโคจิก็เปน

จังหวัดที่ประสิทธิภาพแยมาก มีภูเขาเยอะ มีปาไมมาก แลวก็มีชุมชนเล็กๆ กระจายอยูตามหุบเขาตามปา

ไม ถามองจากภาพลักษณแลวจังหวัดนี้ก็ไมเหมาะสม ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะมาสรางถนนให ไม

เหมาะสมที่จะมาสรางโรงเรียน ในชวงเวลาหลายปที่ผานมาจังหวัดนี้มีจํานวนประชากรลดนอยลงเร่ือยๆ 

ทําใหปาไมถูกละเลย ในหมูบานเหลือเพียงคนชรา ในบทความนี้บอกวา การพัฒนาจะทําใหพวกเราชาว

จังหวัดโคจิถูกเบียดจนกระทั่งถึงปลายหนาผาที่ยืนอยูไดหรือเปลา เปนบทความจากหนังสือพิมพโคจิ 

หนังสือพิมพของทองถิ่น แสดงใหเห็นถึงสภาพของจังหวัดซึ่งเปนตัวแทนของบานนอกที่เปนสภาพภูเขา 

ของประเทศญี่ปุน  

 

มีอาจารยทานหนึ่งจากมหาวิทยาลัยโตเกียวไดเลาผลการวิจัยวา ในชวงเวลา 30 ปที่ผานมามีคนจากภาค

ชนบทของญี่ปุนยายออกถึง 6 ลานคน สภาพทั่วไปเปนอยางนั้น ในหมูบานอุมะจิก็เหมือนกัน ชวงที่มี

ประชากรมากเคยมีถึง 3,600 คน แตวาตอนนี้เหลือเพียงประมาณ 1,100 คนเทานั้นเอง ลุงโตทานิอยูใน

หมูบาน เปนคนที่เกิดในหมูบานแลวเขาทํางานในสหกรณการเกษตรของหมูบานในสภาพที่วา ถาไมมีใคร

ลุกขึ้นมาทําอะไรแลวหมูบานก็คงจะรางไปในที่สุด สหกรณการเกษตรตองคิดวาจะทําอยางไร ตองขาย

ผลผลิตที่คนในหมูบานเปนผูผลิต ซึ่งก็คือสมยูสุ เรามีแนวคิดวา เราจะไมเดินตามเมืองใหญ เราตองทาํ

ดวยแนวทางของเราเอง เมื่อ 30 ปกอน สหกรณการเกษตรมีคนทํางานอยูเพียง 2 คนเทานั้น ตอนนี้มี



คนทํางานถึง 80 กวาคนแลว พูดถึงยอดขายเมื่อสมัยกอนนั้นก็มียอดขายเพียงปละ 30 ลานเยน แตวา

ตอนนี้มียอดขายที่เพิ่มข้ึนมากกวา 10 เทา  

 

นี่คือหมูบานอุมะจิ รอบๆหมูบานลอมรอบดวยภูเขาสูงเปนพันเมตร มีแมน้ํายาสุดะไหลผานหมูบาน มอง

จากดานบนเปนแมน้ําที่สะอาด ใส สวยมาก ทางเขาหมูบานจากถนนใหญเลียบทางชายฝงแลวแยกเขามา

จนถึงบานอุมะจิประมาณ 20 กิโลเมตร ระหวางทางบางที่ทางแคบมาก ตั้งแตลุงโตทานิยังหนุม ๆ ก็

ดําเนินการเรียกรองอยากจะใหถนนนี้เปนถนนสองเลน แตเมื่อไมนานมานี้ไดฟงความคิดเห็นของคนที่เขา

มาเที่ยวหมูบาน เขาบอกวาการเขามาในทางที่ยากลําบากทําใหประทับใจไมมีวันลืม เลยไดคิดวา สําหรับ
ยุคใหมก็ ความไมสะดวกอาจเปนจุดขายอยางหนึ่ง  
 

ปากทางเขาหมูบาน ขามสะพานก็จะถึงศูนยขอมูล (information center)  ที่นี่จะมีขอมูลตางๆและมี

ผลิตภัณฑวางขาย ตรงนี้เปนจุดศูนยกลางของหมูบาน คนสวนใหญจะอาศัยอยูในบริเวณนี้ นี่เปน

สํานักงานหมูบาน ถาพูดอยางไทย ๆ ก็คงจะเปนสํานักงานอบต. นี่เปนที่ที่คุณคิโนะชิตะทํางานอยู ถัดไป

เปนสํานักงานสหกรณการเกษตรของหมูบาน สรางมาประมาณ 50 ปไดแลว เมื่อกอนเปนของสํานักงาน

ปาไม สหกรณไปขอซื้อมา ปรับปรุงนิดหนอยก็ยังใชมาถึงปจจุบัน ตอไปเปนโรงแรมน้ําแรรอน แตละปจะมี

คนมาเที่ยวมาพักที่นี่ประมาณปละ 5 หมื่นคน  

 

เมื่อประมาณ 50 ปกอนสมัยที่ยังมีสํานักงานของปาไมของหมูบานอุมะจิ สมัยนั้นการสรางบานของญี่ปุน

จะใชไมมาก ไมจะถูกตัดจากปาทางภูเขาแลวขนเขาไปในเมือง ตัดไมสงออกไป สุดทายคนก็หนีตาม

ออกไปดวย ตรงนี้เปนสวนที่เปนปาสงวน สมัยหนึ่งจะมีตนไมใหญๆ อยูเต็มไปหมดทั่วหมูบาน  

 

ตอไปเปนเรื่องยูสุ ผลยูสุเมื่อสุกแลวจะเปนสีเหลืองทอง มีเสนผาศูนยกลางประมาณ 6-7 เซนติเมตร คลาย

ลูกมะกรูดของไทย ตามเอกสารทางประวัติศาสตรบอกวายูสุมาจากเมืองจีน เขามาที่ญี่ปุนเมื่อประมาณ 

800 ปที่แลว ตอนนี้มีปลูกอยูทั่วไปทางแถบตะวันตก เดิมบานอุมะจิเปนแหลงผลิตยูสุที่ไมมีชื่อไมมีใครรูจัก 

จากการพัฒนาผลิตภัณฑทําใหเปนที่โดงดังรูจักไปทั่วประเทศ ลองมองดีๆจะเห็นวายูสุมีหนามแหลม ยาว 

5-6 เซนติเมตรก็มี แหลงที่ปลูกจะเปนที่ราบเชิงเขา ทําเปนขั้นบันได บางคนสับเปลี่ยนจากปลูกขาวมาเปน

ปลูกยูสุ เมื่อ 40 ปกอนจะคั้นยูสุก็ตองคั้นมือ แลวเอาน้ําที่คั้นไดไปบรรจุขวด แตละบานทํากันเอง เปนงาน

ที่หนักพอสมควร จนกระทั่งสหกรณการเกษตรไดสรางโรงงานขึ้นมาเมื่อ 35 ปที่แลว คอยๆ ทําต้ังแตพัฒนา

ผลิตภัณฑ แลวผลิตออกขาย ตอนเริ่มนี่ไมไดใหญโตเลย ทําเล็กๆกอน ผลิตแลวตองขายใหได ก็ไปออกราน

ตามเมืองใหญๆ อยางโตเกียว โอซากา ถาสังเกตดีๆ ตรงกลางรูปที่ยืนขายอยูนั่นคือลุงโตทานิ สมัยหนุมๆ 

บางทีไปออกรานก็พาคุณปาทั้งหลายในหมูบานไปทําซูชิดวย จากความพยายามเหลานั้นคอยๆสะสมมา 

ทางสหกรณการเกษตรก็ไดพยายามพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆดวย ในรูปเปนน้ําสมผสมโชหยุเอาไวทานกับ

พวกสุกี้ ยังมีผลิตภัณฑอ่ืนๆที่ใชทั่วไปตามบานของคนญี่ปุน เมื่อกอนพวกน้ําพริกแบบนี้จะใชกินกับสุกี้ซึ่ง

เขาจะทานกันในชวงฤดูหนาว แตชวงหลังๆนี้ใชเปนน้ําสลัดก็ได ตอนนี้ก็เลยขายไดตลอดไมมีฤดูกาลแลว 



 

นี่เปนขาวสมัยที่เพิ่งไดรางวัลผลิตภัณฑจากทองถิ่น นี่ก็คือ GOKKUN หรือที่เราเรียกกันวาเจาเอื๊อก(น้ํายูสุ

พรอมด่ืม) ก็เพิ่งเริ่มทําในสมัยนั้นเอง GOKKUN นี่ก็ไมไดขายดิบขายดีตั้งแตตอนเริ่ม ตองมีการดําเนินการ

หลายอยาง ทั้งออกโฆษณาทางทีวี เอาโปสเตอรไปติดที่ตางจังหวัด ที่ในเมืองโตเกียว ก็ทํามาเยอะ มีดีไซน

เนอรเขามารวมทํางาน ออกแบบฉลาก ออกแบบบรรจุภัณฑ มีการคิดเจาเอื๊อก เด็กชายเอื๊อกออกมาเปนพ

รีเซ็นเตอร พอเร่ิมขายดีพนักงานในโรงงานก็คาดหวังไววานาจะไดโรงงานใหมสักที แตมันก็ไมงายอยางที่

คิด หลังจากเริ่มทํามาไดประมาณ 5 ปจึงไดสรางโรงงานใหม เราไดพยายามสรางวัฒนธรรมใหมคือ

วัฒนธรรมยูสุ ยูสุผสมพริกเขียวตอนนี้ก็เร่ิมฮิตขึ้นมาแลว ในหมูบานมีการปลูกพริกดวย ก็เอาพริกมาบด

ผสมกับยูสุ เปนผลิตภัณฑอีกอยางหนึ่ง มีทั้งความเผ็ดจากพริกและความหอมจากยูสุ หลังจากที่เจาเอื๊อก

เกิดมาไดประมาณ 5-6 ป ก็ไดสรางโรงงานใหม เร่ิมมีไลนการผลิต มีผลิตภัณฑใหมๆเกิดขึ้นอีก  

 

สหกรณการเกษตรไดพยายามขาย วิธีการขายหลักคือขายตรงสงไปถึงผูบริโภค เพราะฉะนั้นการบรรจุหีบ

หอก็เปนงานที่หนักพอสมควร แตเมื่อมานึกยอนคิดตอนนี้ก็รูสึกวาการขายแบบนี้เราจะไดรับทราบ

ความคิดของผูบริโภคโดยตรง นาจะถูกแลวที่ทําแบบนี้ มีการทําผลิตภัณฑเปนเซ็ต ประเทศญี่ปุนเปน

ประเทศที่มีวัฒนธรรมการสงของขวัญเยอะมาก จะมีเทศกาลสงของขวัญใหญๆ ปละ 2 คร้ัง แตตลาดการ

สงของขวัญตอนนี้คอยๆ หดลงเรื่อยๆ บริษัทสงของขวัญใหคูคานอยลง คนสมัยใหมก็ไมคอยสงของขวัญ

เหมือนกัน เราพยายามคิดวาจะทําอยางไรใหคนซื้อ เลยคิดตอไปอีกนิด สําหรับในญี่ปุนเรื่องขยะเปน

ปญหาที่ใหญมาก เราพยายามบรรจุเซ็ตใหเกิดขยะนอยที่สุด ผลิตภัณฑสวนใหญเปนขวดแกวอาจจะนา

กลัวแตก แตวาก็แข็งแรงพอสมควร เราก็พยายามไมใสวัสดุกันกระแทกที่จะเปนขยะไป สําหรับของขวัญ

ของญี่ปุนถาใครเคยเห็นแลวก็คงจะรูสึกวาทําไดสวยมาก ใชเงินเยอะกับเร่ืองแพ็คเกจ แตสําหรับของ

สหกรณอุมะจิจะพยายามไมใชเงินไปกับหอของ เงินที่ลูกคาจายมาเปนคาของก็จะใสเปนของใหมากที่สุด

เทาที่จะทําได เร่ืองนี้เราก็เขียนไปในใบโฆษณาดวยวาเรามีความพยายามแบบนี้ คนก็ประทับใจส่ังของมา

เยอะ ปกติวัสดุกันกระแทกจะเปนพลาสติก แตเราใชผาขนหนูแทน ก็จะไมมีขยะ นําไปใชได ตอนนี้มีลูกคา

ของสหกรณการเกษตรประมาณ 350,000 คนแลวทั่วประเทศ เดิมลูกคาสวนใหญจะเปนคนในเมือง ตั้งแต

มีชุดของขวัญนี้คนก็ส่ังมากขึ้นเรื่อยๆ  

 

ภาพนี้เปนที่สนามบินโคจิ นี่คือทั้งโชววินโดวเปนของหมูบาน จะใชวิธีการตลาดที่ไมไดขายของอยางเดียว 

แตขายหมูบานทั้งหมูบานเลย มีคนเทาไหรเอาออกไปใชหมด ในแผนพับเขียนไววา พลังตางกัน GOKKUN 

นี่พลังเยอะ จะมีเด็กๆ ออกมาในโปสเตอรในแผนพับเยอะมาก พวกคุณลุงคุณปาคุณตาคุณยายก็ออกมา

เยอะ โปสเตอรนี้เขียนไววา จะปลูกยูสุใหสุกตองปลูกตามภูเขา แสดงถึงความภูมิใจในความเปนบานนอก 

นี่ก็แผนพับเมื่อประมาณ 3 ปที่แลว มีเด็กๆ 3 คน คนหนึ่งในนั้นเด็ก เขาเรียกกันวา ผูใหญบาน เลนกันตั้ง

เปนผูใหญบาน โฆษณาจะอยูดานหลัง 

 



ที่ญี่ปุนมีการเริ่มพูดถึงการเกษตรแบบอินทรียมาพักหนึ่งแลว ในหมูบานอุมะจิก็พยายามทําเกษตรอินทรีย

เหมือนกัน สําหรับเปลือกหรือวยูสุที่คั้นน้ําออกแลวก็จะเปนขยะ แตเราก็ผสมสวนผสมหลายๆอยางออกมา

เปนปุยนําไปใชได ภาพนี้กําลังตัดแตงกิ่ง กิ่งที่ตัดก็นํามายอยทําเปนปุยอีก ปุยอินทรียที่ไดเปนของสหกรณ

การเกษตร  

 

ตอไปเปนเรื่อง ยูสุเปนผูนําไปสูการทองเที่ยว เมื่อกอนบานอุมะจิไมไดเปนสถานที่ทองเที่ยวเลย ประมาณ 

15 ปที่แลวที่เร่ิมมีคนมาเที่ยวในหมูบาน เพราะเราไมไดขายยูสุเพียงอยางเดียว แตขายมันทั้งหมูบาน 

โรงงานก็เร่ิมจะคับแคบ เลยคิดวาจะทําอยางไรดี ผลออกมาเปน ปายูสุ ซึ่งไมใชแคโรงงานเฉยๆ แตจะเปน

โรงงานที่คนมาดูงานจากทั่วประเทศ สามารถจะดูงานไดอยางสบายๆ มีบรรยากาศดี แตจะสรางตองใช

เงินลงทุนมาก เงินจํานวนมากมายหมูบานเล็กๆ อยางนี้จะทําไดจริงหรือ รูสึกไมแนใจเหมือนกัน ตอนนั้น

ลุงโตทานิยังเปนเจาหนาที่อยูในสหกรณ ดูแลเรื่องนี้โดยตรง ก็ตองออกจากหมูบาน ไปพยายามพูดคุยกับ

เจาหนาที่ภาครัฐใหเห็นถึงความสําคัญในการสรางสถานที่นี้ ดวยความเขาใจจากคนในทองถิ่น คนใน

หมูบานเอง โครงการนี้ก็คอยๆ เขยิบไปขางหนา ตึกสีดําๆอยูใกลปากทางเขาหมูบานเปนโรงงานคั้นน้ํา เดิม

อยากสรางอาคารนี้ดวยไมทั้งหมด แตญี่ปุนมีกฎหมายปองกันไฟไหม อาคารหามใชไมทั้งหมด เลยตอง

ผสม สวนที่ไมสามารถใชเปนไมไดก็จะใชดินชนิดหนึ่ง อาจถือวาเปนของฟุมเฟอย ตรงสวนนี้ไมไดรับเงิน

ชวยเหลือ วัสดุนี้ในชวงแรกอาจดูไมสวยมาก แตใชงานไดนาน คงสภาพ ไมคอยเกา ตอนแรกพวก

เจาหนาที่กันเองก็มีหลายคนที่ไมเห็นดวย แตยิ่งอยูไปนานเขาทุกคนเริ่มเห็นวาทําแบบนี้ดีแลว  

 

ตอไปเปนเปนภาพตอนที่เกษตรกรนํายูสุมาสงที่สหกรณการเกษตร จะมีครัวเรือนที่ผลิตยูสุประมาณ 170 

ครอบครัว เกษตรกรนํายูสุมาสงถึงสหกรณ ตอไปสหกรณก็จะรับผิดชอบแปรรูปเปนผลิตภัณฑ ลางยูสุ คัด

ผล ถาผลใหญก็ขายสด ผลที่รูปรางไมดีหรือเปลือกไมสวยก็นําไปทําผลิตภัณฑอ่ืน สมัยกอนใชแรงงานมาก 

จนกระทั่งปจจุบันจึงไดมีเครื่องมือเครื่องใชที่ทันสมัย โรงงานทั่วไปของญี่ปุนจะไมทําเปนเรื่องเปนราวขนาด

นี้ น้ําที่คั้นแลวนําไปใสภาชนะแลวแชแข็ง จะทําใหสามารถผลิตของที่มีคุณภาพเหมือนกันตลอดทั้งป นี่

เปนแทงคสําหรับผสม ตอนนี้โรงงานที่ผลิต GOKKUN หรือที่ทําน้ําผลไมพวกยูสุใหญมาก ทําใหตอง

วางแผนวาจะสรางโรงงานอีกหลังหนึ่ง ตรงที่วางที่สหกรณการเกษตรซื้อจากสํานักงานปาไม  

 

โรงงานใหมนี้เพิ่งเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมปที่แลว (2006) นี่เอง ตรงทางเขาจะทําอยางไรดี ไปดูงานมาหลาย

ที่ นี่เปนภาพจังหวัดฮอกไกโดอยูทางเหนือสุดของประเทศ ที่รูสึกวาดีมากคือจะมีรมเงาไมแลวก็เย็นสบาย 

ทางเดินทําจากไมหมอนรางรถไฟ ดูแลวประทับใจมาก จึงขอนํามาใช สวนสาธารณะของญี่ปุนสวนใหญ

สวนกลางเปนคนจัดทํา เราก็คิดกันวาทําอยางไรเราจะทําไดเอง ทํากับมือเอง ไปดูงานที่จังหวัดคิวชูทางใต

ดวย นี่เปนแหลงน้ําแรรอนคุโรกาวา ตอนนี้ก็ดังแลวเหมือนกัน อยางที่อาจารยดวงใจไดเลาใหฟงแลว มียุค

หนึ่งที่ในประเทศญี่ปุนนิยมไปเที่ยวกันเปนกลุมใหญๆ ที่อาบน้ําแรที่นี่เมื่อกอนไมไดพยายามหาลกูคาทีเ่ปน

กลุมใหญๆ เราจะทําอยางไรที่จะตอนรับลูกคาที่เปนแตละคนแตละครอบครัวที่มาเปนกลุมเล็กๆ เขาก็ยงัใช



แนวทางอยางนี้มาตลอด ทําใหชวงนี้เปนที่นิยมมาก มีคนไปถึงปละ 1 ลานคน ที่นี่แตกตางจากแหลงน้ําแร

รอนที่อ่ืนตรงไหนก็คือทางเขา เปนวิวที่เขาสรางขึ้นมา พอถึงฤดูใบไมรวงใบไมจะเปลี่ยนสี สวยงามมาก 

อยากวางแผนใหโรงงานที่จะตอนรับคนมาดูงานใหมีบรรยากาศที่ดูเปนธรรมชาติ สวยงามอยางนั้นบาง ลุง

โตทานิเปนคนวางแผนวาจะทําอยางไรดี จะเอาตนไมตนอะไรวางไวที่ไหน แยกเปนแตละสี จัดการปรับที่ 

แลวก็เตรียมนําพืชหลายๆ ชนิดมา ทํากันเองใชคน 3 คน พวกเครื่องมือเครื่องจักรซื้อมาจากบริษัทกอสราง 

ลุงโตทานินั่งอยูบนรถเองเลย ชวงนั้นพอดีลุงขาหักแตก็ยังอยากจะทํางาน เลยตัดเฝอกเอง ประกบใหมเอง 

แลวขึ้นไปนั่งทํางาน คอยๆ ปรับสถานที่ ระหวางทํางานมีหิมะตกลงมาดวย ที่บานอุมะจิไมมีหิมะบอยนัก

จะมีตกประมาณปละคร้ัง ตอไปก็ปลูกตนไม เดือนมีนาคมก็สําเร็จเรียบรอยเริ่มเปดฤดูใบไมผลิพอดี 

ฤดูกาลคอยๆ ผานไปสูฤดูรอน เมื่อถึงฤดูใบไมรวงก็จะเปนสวนในฤดูใบไมรวง ส่ิงที่หมูบานอยากจะสื่อ

ออกไปก็คือ อยากบอกใหคนเมืองที่มาเที่ยววา มาที่หมูบานแลวชาๆ ได คอยๆเปนไปตามเวลาของ

ธรรมชาติ ขอใหพักผอนใหสบาย ตรงนี้เปนที่จอดรถของพนักงาน ที่ปลูกตนไมไวเยอะๆ ก็เพื่อใหตนไมบัง

รถพวกนี้ไว คนที่มาเที่ยวจะไดไมเห็นรถ  

 

ที่โรงงานซึ่งเปนพิพิธภัณฑดวย มีสองชั้น ข้ึนไปชั้นสองจะเปนล็อบบ้ี ชวงนี้แตละปมีหลายหนวยงานเขามา

ดูงานปละ 300-400 หนวยงาน แลวยังมีนักทองเที่ยวทั่วไปมาเยี่ยมที่พิพิธภัณฑโรงงานแหงนี้ดวย เมื่อกอน

หยุดวันอาทิตย แตคนก็มาเยอะ ปจจุบันวันอาทิตยสวนการผลิตก็ยังคงหยุดอยู แตสามารถเขามาดูภายใน

ได ตรงนี้เปน call center สถานที่ปจจุบันกวางขวางขึ้น มีสาวๆ 20 กวาคนเปนคนคอยรับโทรศัพท 

โดยทั่วไปในหมูบานหลังเขาของญี่ปุนจะไมคอยมีผูหญิงทํางาน หมูบานเราสามารถจางผูหญิงมาให

ทํางานรับโทรศัพท และหอของไดถึง 40 กวาเกือบ 50 คน  

 

ในโรงงานใหม ชั้นบนจะเปนกระจก เปนทางเดินสําหรับคนที่มาดูงาน หนาโรงงานมีรานขายของนารักๆ 

ตามแบบของเรา ไมไดเลียนแบบใคร แลวก็ไมตองใหญโตอะไร ชวงปลายเดือนมีนาคมมีดอกซากุระ

บานก็จะมีคนมากันเยอะ 

 

อยากจะขอย้ําวา เทาที่ผานมาทั้งหมดพยายามสรางกิจการสรางหมูบานขึ้นมา ใชเวลาไปประมาณ 

25 ป สหกรณการเกษตรของญี่ปุนมีอยูทั่วประเทศ เมื่อประมาณ 7-8 ปที่แลวก็มีการควบรวมสหกรณกัน

เยอะมาก สหภาพแรงงานในสหกรณการเกษตรของหมูบานอุมะจิคุยกันแลว วาจะรวมหรือไมรวม 

ประมาณ 70% ของพนักงานบอกวาเราจะไมรวม ตอนนี้ก็ยังเปนสหกรณการเกษตรหมูบานอุมะจิ มี

สมาชิก 650 คน ญี่ปุนเดิมมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นอยูประมาณ 3,200 กวาแหง รัฐบาลญีปุ่นพยายาม

ควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเหลานี้ จากที่มี 3,200 กวาแหง ตอนนี้รวมเหลือ 1,800 กวาแหง สวนที่

เปนหมูบานจากเดิมมี 670 แหงตอนนี้เหลือไมถึง 200 แหง สําหรับหมูบานอุมะจิ จะเดินทางไปหมูบาน

ถัดไปก็อยูหางกันถึง 20 กิโลเมตร หมูบานเล็กๆอยางนี้ถาไมพยายามทําอะไรขึ้นมาก็มีแตจะรางไป แลวก็

คงจะถูกควบรวม แลวก็คงหายไปจากประเทศญี่ปุนในที่สุด 



 

พี่คิโนะชิตะ : ดีใจมากที่มีโอกาสพูดบาง ผมช่ือคิโนะชิตะนะครับ วันนี้โดดงานมา ทํางานอยูที่สํานักงาน

หมูบานใครๆก็บอกวาผมเปนภาระหนัก ตอนนี้ภาระหนักเดินทางมาถึงเมืองไทยแลว อยากจะเลาสัก 2 

เร่ืองวาไดทําอะไรอยูในหมูบานบาง 

 

เร่ืองแรกคือ ประชากรพิเศษของหมูบาน หมูบานตอนนี้มีประชากรแค 1,100 กวาคน คิดวาจะทํา

อยางไรใหมีคนที่เขามาสนิทสนมมารูจักกับหมูบานเยอะๆ  ก็เลยตั้งโครงการประชากรพิเศษของหมูบาน 

เร่ิมจากการไดไปออกรานที่หางแหงหนึ่งในเมืองโตเกียว ตอนนั้นหางนั้นใจดีมากใหพื้นที่ประมาณ 3 เทา

ของหองนี้ใหบานอุมะจิจัดงาน หมูบานเล็กๆ นิดเดียว คนก็มีไมมากจะทําอยางไรใหใชพื้นที่ใหเต็มที่ 

สุดทายก็เลยไปชวนหมูบานใกลเคียงกันมาชวยกันออกราน และเริ่มเปดแผนกประชากรพิเศษของหมูบาน

ในงานนั้นเอง ในภาพนี้เปนสํานักงานหมูบานอุมะจิ สาขาคิจิโจจิ คือตรงสถานที่ที่ไปเปดงาน สมัครเปน

ประชากรพิเศษแลวมีอะไรดี ส่ิงที่จะไดรับก็คือวา ถาหากวาคุณมาเที่ยวที่หมูบานอุมะจิ ก็จะไดเขาไปนั่งดื่ม

เจาเอื๊อก แลวก็ไดคุยกับผูใหญบานในสํานักงาน แตวามีบางทีที่ผูใหญบานไมอยู เลยคิดวาถาไมไดเจอ

ผูใหญบานก็ไมเปนไร เราทําเปนรูปผูใหญบานขนาดเทาตัวจริงเอาไวรอตอนรับ เร่ืองนี้ไมคิดวาคนจะสนใจ

เทาไหร แตปรากฏวาทําไปทํามามีคนมาสมัครเปนประชากรตั้งประมาณ 1,000 คน ภาพนี้เปนทะเบียน

บานของคุณโอโตชิ ปรากฏวาไมนาเชื่อเลย ภายในปนั้นมีประชากรพิเศษของหมูบานเขามาในหมูบานตั้ง 

23 คน อุตสาหเดินทางมาไกล คนที่มาเที่ยวก็เลยไดพักอยูในหมูบานดวย ไดคนมาจริงเราก็เลยคิดวาถา

อยางนั้นเราเปดสมัครรับทางอินเตอรเน็ตเลยเสียเลยเปนอยางไร ปรากฏวาจนถึงปจจุบันมีคนมาสมัครแลว

ทั้งหมด 2,500 คน แลวก็มีมาที่หมูบานจริง 250 คน พอทุกคนมาก็จะเดินเขามาที่สํานักงานหมูบาน เดิน

ยิ้มเขามาเลย รูวาเดี๋ยวจะไดไปด่ืมเจาเอื๊อกในหองสํานักงานของผูใหญบาน แลวยังมีพิเศษอีกก็คือจะมี

จดหมายขาวของหมูบานสงไปใหปละ 1 ฉบับ จดหมายขาวจะเลาวา 1 ปที่ที่ผานมาในหมูบานเกิดอะไรขึ้น

บาง ทําอะไรไปบาง ทั้งหมดเขียนดวยลายมือ สําหรับประชากรพิเศษนอกจากเราจะสงจดหมายขาวไปแลว

ยังสงบัตรประจําตัวสมาชิกกองเชียรหมูบาน ถาแสดงบัตรนี้จะสามารถเขาไปอาบน้ําแรฟรีได 1 ครั้ง 

กิจกรรมนี้เกิดจากความคิดที่วา สําหรับคนที่มีความสนใจในหมูบานก็นาจะไดมีการมาพบปะสังสรรคหรือ

แลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลกัน สําหรับจดหมายขาวของหมูบานฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 ไดรับงบประมาณมา ก็ไป

จางคนอื่นทํา ปรากฏวาฉบับที่ 3 ไมมีงบแลวคุณคิโนะชิตะก็เลยทําเอง จะมีแตตัวหนังสือก็ไมสนุกเลยไป

ขอใหดีไซนเนอรคนที่เขียนการตูนใหเขาชวยวาดรูปใสเขาไปดวย  

 

มีอีกงานหนึ่งที่ทําไปพรอม ๆ กับงานทางดานสหกรณการเกษตร คืองานอุตสาหกรรมปาไม ออกมาเปน 

เปนถาดไม พัดไม และอื่นๆ ตอนที่ผลิตตอนแรกขายไมออกเลย ทําไมขายไมออก สงสัยก็เลยไปลองทํา

แบบสอบถามจากพวกแมบานที่อยูในเมืองโตเกียว ไดผลสรุปออกมาวา ไมสวยเลย ไมดีเลย เมื่อเทียบกับ

คาผลิตแลวถาใชถาดโฟมราคาแค 2 เยนเทานั้นเอง แตถาดไมคาผลิตประมาณ 30 เยน เร่ืองราคาก็เปน



ปญหา เลยไปคุยกับดีไซนเนอร ก็ไดผลิตภัณฑใหมข้ึนมา เดิมนี่เปนถาดแตนี่กลายเปนกระเปาไปแลว อัน

ใหญสามารถใสคอมพิวเตอรไดดวย ผลิตภัณฑเหลานี้ทํามาจากไมสน 

 

คุณโอโตชิ : ขอเปดเผยความลับนิดหนึ่ง จริงๆ แลวลุงโตทานิอายุออนกวาคุณโอโตชิ คุณโอโตชิปนี้ 60 

แลวสวนลุงโตทานิ 55 ตอนแรกที่คุณโอโตชิเขาไปในหมูบานแลวไปสัมภาษณ ก็คิดวาคุณลุงโตทานิตองแก

กวาตัวเองแน ก็ใชคําพูดแบบสุภาพมาตลอด ที่จริงแลวไมตองเลย 

 

คุณโอโตชิคิดวาถาจะโฆษณาหมูบานจะใชสถานที่ไหนดี ตกลงวาจะใชรานหนังสือดีกวา เพราะวาที่ญี่ปุน

มีรานหนังสือเยอะมาก  รานจุงคุโดเปนรานใหญมากอยูที่โตเกียวตกลงใหใชสถานที ่นีเ่ปนโปสการดทีส่งไป

เพื่อจะโฆษณาวาจะมีงานในหมูบานที่โตเกียว เขียนไววา คุณปามาสรางหมูบานดวยกันไหม ในนั้นมี

คําถามงาย ๆ ขอที่ 1 ถามวาหมูบานของผมชื่อหมูบานอานวาอยางไร มีตัวเลือกมาให 3 ขอ ปรากฏวา

แปลกมาก ทั้ง 3 คําตอบมีพอ ๆ กัน แสดงวาแทบไมมีใครอานชื่อหมูบานออกเลย นี่เปนขาวตอนที่หมูบาน

อุมะจิไปออกงานที่รานหนังสือ ขาวเขียนวา เอาหัวใจของหมูบานมาใหถึงเมืองโตเกียว ที่รานหนงัสอื มี

ขาวออกเยอะมาก ปรากฏวาแคเพียงอาทิตยเดียวขายไดตั้ง 1,800,000 เยน เปนผลจากหนังสือ  

 

หลังจากนั้นหมูบานอุมะจิก็ไดรับการเชิญชวนจากหลายทองถิ่น ที่หมูบานแหงหนึ่งมีผลิตภัณฑคือสาหราย 

ซึ่งสาหรายนี่ขายไมออกสักที ไมทราบจะทําอยางไรดี สุดทายมาเจอน้ําจิ้มยูสุของหมูบานอุมะจิ ลอง

รับประทานดู ปรากฏวาเขากันมาก เขาก็เลยมาชวนใหน้ําจิ้มยูสุของหมูบานอุมะจิไปแตงงานกับสาหราย

ของหมูบานเขา ตอนนั้นยอดขายของสองผลิตภัณฑนี่ตางกันมากเกือบสิบเทา เลยรูสึกวาแตงงานอาจจะ

ไมคอยเหมาะเทาไร ก็เลยอยูกันเฉยๆไมไดแตง  

 

ภาพนี้เปนภาพลุงโตทานิยามเมา จะโพกหัวแลวลุกขึ้นรองเพลงบางเตนบาง ที่จังหวัดโคจิจะมีการแขงดื่ม

เหลาขวดใหญมากแลวจับเวลาแขงกัน ปที่แลวคนชนะเปนผูชายดื่มหมดขวดไดภายในเวลาประมาณ 14 

วินาที ที่จังหวัดอาโอโมริมีการเสวนาสัมมนา คุณโอโตชิก็ไปดวย ไปชวยขาย คุณโอโตชิกับลุงโตทานิแสดง

ตลกดวย ภาพนี้เปนวิธีการโฆษณา ไมอยากใหมีขยะมากก็เลยเอาโฆษณาแปะที่ถุงขยะแลวก็เอาถงุขยะไป

แจก  

 

ที่หมูบานมีโครงการพิเศษอีกอยางหนึ่ง คือจัดใหมีสภาสําหรับคนนอกหมูบาน เปนสภาพิเศษของหมูบาน 

ใหนักศึกษามหาวิทยาลัยในจังหวัดโคจิมาประชุมกันที่หมูบาน คุณคิโนะชิตะไปรวมดวย คุณโอโตชิเปนที่

ปรึกษาพิเศษ ทานที่นั่งอยูตรงกลางเปนผูใหญบานจะกลาวเปดตอนรับตอนแรกเฉยๆ นักศึกษามาจากตาง

มหาวิทยาลัยในจังหวัดโคจิ จะชวยออกความเห็นกันเดี๋ยวนั้น คิดเห็นอะไรก็ใสในคอมพิวเตอรแลวเอา

ออกมาคุยกัน คนที่เปนสมาชิกสภาหมูบานจริงๆ นั่งฟงอยูขางๆ มีทีวีมีหนังสือพิมพมากันเยอะมาก 

 



คุณวัลลภา : เสียดายที่เราไดฟงนอยไปหนอย จริงๆ แลวแตละทานมีเร่ืองที่อยากจะเลาเยอะแยะ ตอไป

อยากฟงคุณสุภาภรณและกคุณสุรจิต วาเปนอยางไรบาง เร่ืองราวของอุมะจิซึ่งมองสะทอนแลวทางอภัย

ภูเบศรคิดอยางไร เชิญคุณสุภาภรณเลยคะ 

 

คุณสุภาภรณ : คงมองหมูบานอุมะจิเปนสวนผสม ซึ่งมีทั้งสวนผสมภายในและก็องคประกอบภายนอก 

ขณะที่สังคม globalization ในความยุงเหยิงของขอมูลขาวสาร คนจะหาตําแหนงแหงที่อยูของตัวเองไม

เจอ คนยุคสมัยนี้ชอบอะไรที่เปนโบราณ ชอบอะไรที่เปนสมุนไพรดั้งเดิม หรือธรรมชาติ โหยหาแตวาหาไม

เจอ บางทีก็จะบอกวาตัวเองเปนคนดีนะจากการที่ซื้ออะไรสักอยางหนึ่ง เพราะฉะนั้นในทางเรื่องสมุนไพร

จะพบอยูเสมอวาใสที่ชื่อแตเนื้อในไมมี การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราไปหารากเหงาของชุมชนมันไมมี

ของจริง ที่อุมะจิเปนสวนผสมที่ตอบสนองตอยุคโลกาภิวัตน เห็นพลังของชุมชนที่มีรากเหงามีวิญญาณ

จริงๆ ที่จะพาใหสังคมมีทางออก สังคมหาทางออกเจอ ปจจุบันทุกคนเริ่มหางเหินในเรื่องของความจริงใจ 

หางเหินในเรื่องของวัฒนธรรมตางๆ การที่มีรูปแบบแบบนี้จะเปนรูปแบบแบบหนึ่ง  

 

ซึ่งถาพูดไปแลวอุมะจิในที่คุณลุงโตทานิเลาจะไมเห็นอะไรมาก อยากใหอานหนังสือประสบการณยิง่ใหญ

ในหมูบานเล็กๆ ตัวเองเปนคนที่ซื้อหนังสือเลมนี้แลวก็ประทับใจมาก ซื้อแจกหลายเลม แลวขาวรั่วมาถึง

สํานักพิมพไดอยางไรไมรู เราก็ดีใจที่ไดตอนรับคุณลุงจากอุมะจิ อานแลวบางครั้งก็น้ําตาหยดเพราะวามี

ความรูสึกรวมในการที่จะพัฒนาชุมชนขึ้นมา ถาอานหนังสือจะเห็นถึงกระบวนการกอนจะมาเปนหมูบานอุ

มะจิ เราอาจจะมองแคตัวเลขหรือยอดขายที่ประสบความสําเร็จ แตวาสิ่งที่แทจริงของหมูบานนี้คือพลังของ

การรวมกันของชุมชน เปนเรื่องที่ยิ่งใหญมาก อยากใหมองตรงนั้นมากกวาเพราะวาเราอาจจะไมประสบ

ความสําเร็จก็ได ไมตองขายเยอะๆ อยางนี้ก็ได แตชุมชนสามารถที่จะนําวิถีดั้งเดิมของตัวเองกลับมาให

เปนที่หลอหลอมเยาวชน หลอหลอมวัฒนธรรมหรือวาสืบตอถึงความดั้งเดิมรวมทั้งการอนุรักษธรรมชาติ 

อันนี้เปนสิ่งที่ยิ่งใหญ ถาเราไดไปอานในหนังสือจะเห็นพลังของการเรียนรูอยางไมจบส้ินของลุงโตทานิ 

เรียนรูผานการลมเหลวแลวก็ตอสูแลวไมทอถอย พลังของเครือขาย คุณลุงจะมีเครือขายแลวไมลืมบุญคุณ

คน เที่ยวเอาของไปฝากคนโนนคนนี้ทุกป หมูบานเล็กๆคงไมมีเงินไปจางใครเยอะแยะ แตมีน้ําใจ ซึ่งอันนี้

คนไทยก็มี อภัยภูเบศรก็โตมาแบบนั้น โตมาแบบการยกมือไหวคุณครูคนนั้นคนนี้ แลวทุกปก็เอาของไปให 

คุณลุงยังมีตรงนี้อยู ฉะนั้นจะเห็นพลังของเครือขาย เครือขายที่หลอหลอมใหเปนหมูบานอุมะจิ แลวก็พลัง

ของการเรียนรู ไปดูงานเอาตรงโนนเอาตรงนี้มา ซึ่งที่อภัยภูเบศรรับดูงานปละประมาณ 30,000 คน แตสวน

ใหญดูแบบเรงดู การดูงานแบบที่มาดูจริงแทบจะไมมีก็วาได  ที่อุมะจิเขาใชการเรียนรูแลกเปลี่ยนแลวก็ใช

พลังของเครือขายในการสงเสริมสนับสนุน  

 

อีกเรื่องหนึ่งคือเร่ืองของขอมูล ถาอานในหนังสือจะเห็นวามีรายชื่อลูกคา มีพลังของขอมูลตรงนี้ข้ึนมา

พัฒนาไปสูการจัดการ และที่สําคัญรูจักใชการตลาด เปนการตลาดที่ไมไดเสแสรง เปนการตลาดที่การ

จะกินน้ําสมสักขวดหนึ่ง การที่เราซื้อสักขวดหนึ่ง กระตุกทําใหเราเห็นชุมชน ทําใหเรานึกถงึธรรมชาต ินกึถงึ



ความดีความงาม ทําใหเห็นถึงการตลาดที่นําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนา ซึ่งคิดวาถาใครไดอาน

หนังสือเลมนี้แลว จะไดเห็นธุรกิจโดยการหลอมรวมกันของธุรกิจ วัฒนธรรม การทองเที่ยว การ

ทองเที่ยวก็ทําใหเกิดการฟนฟูพลังของชุมชน การอนุรักษวัฒนธรรม เกิดกระบวนการตางๆขึ้นมา เห็นพลัง

ของผูบริโภค ซึ่งแคเปนคนเล็กๆไมไดไปอยูในหมูบานอุมะจิแตทําใหชุมชนนี้เติบโตไดอยางไร พวกเราเอง

ทําอยางไรจะใหหมูบานทอผามอฮอมที่อีสานเติบโต ดํารงความเปนมอฮอม นี่คือพลังของผูบริโภคทั้งนั้น 

มันก็สะทอนคนญี่ปุนกลุมหนึ่งวาเปนผูบริโภคที่มีคุณภาพ ไมบริโภคตามกระแสทีวีแคชั่วครั้งชั่วคราว แต

สามารถที่จะเอาพลังของผูบริโภคไปเชื่อมโยง ทําใหชุมชนเขมแข็ง ธรรมชาติไดกลับมา ทําใหส่ิงดีงามได

กลับมา  

 

เพราะฉะนั้นในเรื่องราวของหมูบานอุมะจิ อานแลวก็มีความหวังวาถามีหมูบานอยางนี้เยอะๆ ทางรอดของ

สังคมเราก็จะมี ความเปนมนุษยก็จะกลับมา ความจริงใจที่เราจะใหตอกัน ธุรกิจก็จะคํานึงถึงทั้งชุมชน ทั้ง

คูคา ลุงโตทานิก็จะมีแนวคิดในการคาขาย เชน เห็น supplier เปนเพื่อน ทุกคนเปนทีม ไมใชกดราคาเขา

ต่ําสุด ที่จริงแลวอภัยภูเบศรก็คิดอยางนี้เหมือนกัน อภัยภูเบศรรวมกับโรงพยาบาลแลวจึงจะเปนอุมะจิ 

แลวก็จะเห็นถึงการทําธุรกิจแบบ SVN คือธุรกิจที่คํานึงถึงสังคม คือทั้งคูคา ทั้งผูบริโภค ทั้งผูผลิต ทั้งทีม ที่

จริงเปนรูปธรรมที่ดีมาก พอยอนกลับมาดูสังคมไทย เราจะหวังวาสังคมไทยเปนอยางอุมะจิ ก็คงอยาไป

หวังจะเปนอยางนั้นเราคิดวาชุมชนของเรา เราจะมองวาภาคธุรกิจบางทีก็ลมเหลว เราไปสงเสริมภาคธุรกิจ

มาตลอด มาถึงตองใหชุมชนตองเขมแข็งนะ จะเขมแข็งไดอยางไรเมื่อเราไมเคยดูแลชุมชนเลย ชุมชนเราใช

เครื่องจักรยังไมเปนเลย แสตนเลสเปนอยางไรบางทีก็ยังไมรูเลย เพราะฉะนั้นคนของเราจริงๆตีนสั้นมือส้ัน 

จะไปพัฒนาใหมีโรงงานเดินเขาไปสวมเสื้อกาวนยังไมถูกเลย  

 

เพราะฉะนั้นในความแตกตางตรงนี้เปนการบานของเราวาชุมชนเราจะกาวเดินแบบไหน จะมีเครือขายเขา

ไปชวยอยางไร จากการที่เขาไปทํางานรวมกับชุมชน ตัวเองเปนทั้งเด็กบานนอก เห็นความลมเหลวของ

บานตัวเอง มีโอกาสไปเจอชุมชนบานดงบังซึ่งเขามีความพิเศษ เขาเปนนักสูที่พยายามจะชวยตัวเองใน

หลายๆ เร่ือง พบวาเขาปลูกเกง แลวก็พบวาเกษตรกรบานเรายังไงก็จน ธนาคารเอาเปรียบเกษตรกรอยู

ตลอดเวลา เราทําเปนลักษณะใหเกษตรกรกําหนดราคาเองถึงไดรูวาเกษตรกรนั้นถูกเอาเปรียบมาตลอด 

เรากินปลาทับทิมถูกๆ ตองรูวานี่คือน้ําตาของเกษตรกร เราอยาไปดีใจ ถูกเทาไรเราก็กินน้ําตาเขามาก

เทานั้น นี่คือความจริงในสังคมไทย แลวก็มีแตหนี้ ในการทํางานกับชุมชนเรารูวาเขาปลูกเกง แตอยาไปหวงั

วาชุมชนจะปลูกเกงแลวขายเกงแบบอุมะจิ ยากมาก จะทําอยางไรใหมีเครือขาย อภัยภูเบศรก็จะเขาไปเปน

เพื่อน เขาไปในเรื่องของการปลูกวัตถุดิบ ใหเขาไดราคาอยางเต็มที่ที่เขาคิดวาเขาอยูได ในเมืองไทยที่นี่

ราคาสมุนไพรแพงที่สุดแตวานี่ก็เปนสวนหนึ่งของกระบวนการดวย แลวก็พยายามจะถายเทกระบวนการ

ผลิตใหเขา นี่เปนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งถามีเวลาก็อยากชวนไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลและชุมชนที่ดงบัง แตวาคง

เปนรูปแบบที่แตกตางจากอุมะจิ เราฝนวาสิ่งที่เราทํานั้นจะฟนฟูชุมชน อยางเชนที่โรงพยาบาลตองซื้อผาน

กลุมเทานั้น เราไมซื้อถานจากปจเจกชน ไมใชคนมีที่เปนพันไรมาขายถูก ๆ เราไมเอา เราจะซื้อผานกลุม 



เราเห็นกระบวนการลงแขกซึ่งกลับมา เราใชเกษตรอินทรีย เราไปทําเกษตรอินทรียที่ดงบัง เราเห็นผัก

พื้นบานที่ถูกทิ้งและเปน innovation ใหมของดงบัง คือผักกระสัง ผักที่ดูดน้ําหมึกเยอะๆ ส่ิงที่พบก็คือจุด

แข็งของเรามันไมใชเทคโนโลยีหรือผลิตเยอะๆ จุดแข็งคือบานเราจะปลูกเปน เกิดมาก็นวดเปน เกิดมาก็

ทําอาหาร เราเชื่อวาอาหารดงบังฝมือไมไดนอยกวา ปาๆ ทั้งหลายที่อุมะจิ เดี๋ยวคุณลุงโตทานิก็คงจะไดไป

พิสูจนวาที่ดงบังทําอาหารไดอรอยมาก  ตอนนี้ก็กําลังจะพัฒนาเปนหมูบานทองเที่ยวเหมือนกัน แตยัง

หางไกล ทางโรงพยาบาลก็ยังจะขอทุนเขาไปพัฒนาพื้นที่ นี่เปนภาพคราวๆวาความสําเร็จของหมูบานอุมะ

จิคงเปนแรงบันดาลใจใหอีกหลายหมูบานรวมทั้งหมูบานเล็กๆในประเทศไทย บทเรียนตางๆที่ไดเรียนรูจาก

การพัฒนาของอุมะจิก็คงเปนบทเรียนที่มีชีวิต ที่จะเปนประโยชนตอหมูบานในไทยดวย  

 

คุณวัลลภา : ไดยินวาชาวหมูบานอุมะจิทั้ง 3 ทานและทีมงานจะไปเยี่ยมโรงพยาบาลอภัยภูเบศรและ

หมูบานดงบังดวย คงจะไดแลกเปลี่ยนกันไดความรูเยอะแยะ อยากจะกลับมาถามคุณสุรจิตวารูสึกเปน

อยางไรบาง  

 

คุณสุรจิต : ความจริงผมก็ไมรูเร่ืองดวยนะ ตอนที่ใหมาเขาสงวิทยานิพนธของอาจารยดวงใจไป ผมกน็กึวา

ใหมาคอมเมนตวิทยานิพนธ หนังสืออะไรนี่ผมก็ยังไมไดอาน แตเทาที่ผมเห็น แมกลองกับหมูบานนี้มันมี

อะไรที่คลายกัน แตผมฟงมาตั้งแตเชาผมก็มั่นใจวาจริงๆ แมกลองบานผมมันซับซอนกวานี้ หนังสือคนแม

กลองก็ใหญกวา กระดาษดีกวา แลวก็เขียนเรื่องราวมากกวา จริงๆ แลวเทาที่ผมฟงมาแตเชา ก็คือเปน

ความพยายามของชุมชนทองถิ่นที่จะสูกับความหยาบชาของโลกาภิวัตน แกนมันอยูตรงนี้วาจะสูกับมัน

แบบไหน เอาความประณีตไปสูกับความหยาบชาของมัน และอธิบายความใหเขาใจเพื่อวาผลที่สุดแลวจะ

ไดพึ่งพาตนเองไดนั่นเอง  

 

ที่นี้ผมนึกวาใหมาพูดแมกลองเทียบกับเมืองนี้หมูบานนี้ แมกลองก็เล็กที่สุดในประเทศไทย ประชากร

ปจจุบันก็ลดลงเหลือ 180,000 หนอยๆ พื้นที่ 416 ตารางกิโลเมตร แตมีวัด 110 วัด โบสถคริสต 3 โบสถ 

มัสยิด 1 แหง มีคลองเกือบ 400 คลอง คุณดูความประณีตซับซอนสิ น้ําจืดกรอยเค็ม สามน้ํา เมื่อสองวันนี้

ที่พาเครือขาย SVN ไปดู ก็คือไปปลูกปาชายเลน ไปดูหอยแครง ไปดูอะไร ดูเสร็จกลับมาบอกวากิน

หอยแครงทีหลังจะไมตอแมคาอีกเลย  2 ปกวาจะไดมากิน กิโลละ 5 บาท ทีนี้ความซับซอนนี้ เราจะชู

ประเด็นของเราอยางไรในการตอสู ปญหาแมกลองคือมันขึ้นเร็วเกินไป กระแสทองเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรม 

ปญหาเรามันกลับกัน คือของเรานี่มันโตเร็วเกินไป แลวพอเงินทองไปทับถมก็มีปญหาสังคมตามมา มันเริ่ม

พูดกันไมรูเร่ือง ที่แมกลองเรานี่ตัวที่มันจะเปนหลักไดมันมีเยอะมาก อาชีพทํามาหากินนี่มีทั้งน้ําตาล

มะพราว ล้ินจี่ ปลาทูแมกลอง รูจักกันทั้งประเทศ ในเขงเล็กหนางอคอหัก ปนี้มาตั้งชื่อ ปลาทูเต็มสาว เพื่อ

บอกวาปลาสดมันคืออะไร เนื้อนุม หนังบาง หางเหลือง สามารถปรุงได 50 กวาเมนู อันนี้มันดีจริง เขา

เรียกวาภูมิปญญาและวิชาการที่มาบรรจบกัน เดี๋ยว 12-22 เมษายนนี้งานลิ้นจี่แมกลอง ล้ินจี่แมกลองไมใช

ล้ินจี่ไรสาระแบบเชียงรายเชียงใหม คือแกะมาจะแหงไมเปยกมือ ล้ินจี่เชียงรายเชียงใหมตองแกะจากขั้ว 



ล้ินจี่แมกลองตองแกะจากตูด แลวถาทานกํามือมิด หมายความวาทุกกานมีลูกเยอะ ถากํามือมิด 50 ลูก

กิโลนี่พรีเมี่ยม สุดยอดลิ้นจี่ หวานทุกลูก แตถาทานกํามือไมมิดหมายความวาแตละกิ่งกานลูกมันติดนอย 

อันนั้นจะตองมีฝาดปน  แตขอสําคัญคือ ล้ินจี่แมกลองหนังตึง หนามเตี้ย นี่พูดเพื่อใหจํางายนะ เพราะวา

รสนิยมการกินก็หยาบชาตามโลกาภิวัตนนี้ไป พอไปเจอของภูมิปญญาไมรูจัก ทรงพุมตะวันออกหวานกวา

ทรงพุมตะวันตก ทรงพุมยอดไรสาระที่สุด เพราะลูกมันจะตางไซสกัน น้ําตาลมะพราวคนกรุงเทพฯก็จะกิน

ที่มันขาว ๆ น้ําตาลมันตองสีน้ําตาล แบบขาวๆ ถาเขาใสยาซักมาใหกินก็ไมรูเร่ือง กะปงกะปอะไรเนี่ยคือ

รสนิยมการกินทุกอยาง  

 

ที่นี้ถากระแสมันหวนกลับไมเปนไร แตมันกลับเร็วเกินไป ตลาดน้ํายามเย็นที่อัมพวา จะมีทุกศุกร เสาร 

อาทิตย ตลาดน้ํามันตองแลวแตน้ําไง ถูกไหม วันนี้ที่เราคุยกันขึ้น 11 ค่ํา เดือน 4 หมายความวาอะไร 

หมายความวาวันนี้เดือนขึ้นบายสองสี่สิบแปดนาที และเดือนจะตรงหัวเราสองทุมส่ีสิบแปดนาที และเดือน

จะตกตีสองส่ีสิบแปดนาที มันบอกอะไรตอ มันบอกวาเวลาที่เดือนขึ้นนะน้ําขึ้นสุดตัวบายสองสีสิ่บแปดนาท ี

ที่พา SVN award ไปเที่ยววันนั้น 8 ค่ํา น้ําจะแหงบาย กิจกรรมจะทําไดตอนบาย จะวิ่งเรือออกไปดูเพาะ

หอยแครงอะไรแลวขากลับวิ่งเรือบนเลนก็ไมรูจักอีก ทรายขี้เปดที่มันแอบเอาไปถมสนามบินสุวรรณภูมิก็ไม

รูจัก ทรายขี้เปดอยูในตัวดอนหอยหลอดปากแมน้ํา แตวาแกมแมน้ําสองขางมันเปนเลน มันจึงวิ่งเรือบน

เลนได ถีบกระดานเลนได การทองเที่ยวแบบนี้มันประณีตซับซอนไง จะไปถลมทลายกับมันไมได คน

กรุงเทพฯก็บาไปเที่ยวดูหิ่งหอยกัน ดูไมรูจักหลับจักนอน แมกลองเปนบานสวนกึ่งทะเล สองทุมคร่ึงคนสวน

เขาตองนอนแลว ดูละครน้ําเนานิดหนอย ตบยุงนิดหนอยแลวก็เขานอน นักทองเที่ยวดูหิ่งหอยกันไมเลือก 

เพราะวาพอไปดูมากเสียงรบกวน คนไทยใจดีวิ่งเขาไปใตพุมตนลําพูเลย อยากใหจับตัวไปเลย นี่มันดูกัน

ขนาดนี้ ดูมากเกินไปเขาก็ตัดตนลําพูทิ้ง แลวก็เรือเมลก็วิ่งทํารอบเพื่อจะไดรับนักทองเที่ยวไดหลายครั้ง นี่

ความหยาบชามันเริ่มเขาไปแลว พอวิ่งเร็วคลื่นใหญเสียงดัง คนตกกุงสงลูกเรียนหนังสือ คนเที่ยวมาเที่ยว

เรือคลื่นใหญเสียงดัง ตกกุงตองตกตามซอกตามโขดตามซาก ที่นี้ชุมชนชายน้ําตองมีแสม ลําพู จากขึ้นเปน

ชุมชนพืช มันจึงจะมีหอยฝาเดียว หอยทาก หิ่งหอยจึงจะไปไข แลวกินหอยนี้ เปนวัฏจักรวนกันไปอยางนี้ 

ทุกอยางมันประณีตซับซอน ปญหาคือวาองคความรูวัตถุดิบที่จะไปในแนวนี้มีเยอะแยะเลย แตวามาเจอ

อุปสรรคแบบนี้ ผมอานรายงานของญี่ปุน เขาก็เจอแนวนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็พอๆกัน คือชอบ

สรางอะไรไรสาระ ก็เอาเทานี้นะครับ 

 

ความเห็น1 : ผมมาจากทองถิ่นพอดี โดนพาดพิงไวเยอะเมื่อกี้นี้ ก็มันเปนไปไดนะเรื่องการจัดการ

ทองเที่ยว ผมวาตลาดน้ําบางน้ําผึ้งที่ประสบความสําเร็จมาก็ทําตลาดน้ําเปนวิถีชีวิตชาวบานขึ้นมาเอง ตน

ตระกูลชาวบาน ไมมีใครสนับสนุนงบประมาณ แลวเราทํามาทุกวันนี้ก็สําเร็จ นักทองเที่ยวเราเสาร อาทิตย

ก็อยูประมาณ 4,000-5,000 คน ก็ไมนอย บางครั้งตองอธิบายใหชาวบานเขาใจ ความรูเหตุรูถึงกึ๋นของมัน

เลยวาเราจะทําจุดนี้ทําเพื่ออะไร ถึงประเด็นอะไร ผูนําตองอธิบายใหชาวบานเขาใจ พอผูนําอธิบายให

ชาวบานเขาใจก็นําไปปฏิบัติ หาแนวทางปองกันที่จะเกิดเหตุตางๆ มันก็ยังประสบความสําเร็จไดทุกอยาง 



แลวเงินภาษีจากการทองเที่ยวสามารถนํามาใชใหเปนประโยชนตอชุมชนไดโดยที่ไมตองใชเงินของรัฐ จาก

การทองเที่ยวทุกสวนเขาเปนกองกลางของการทํางาน อยางผูถูกทอดทิ้ง เด็กยากไร เรามีทุนตางๆ อยาง

กองทุนสวัสดิการตลาดน้ํา ออมทรัพย กลุม OTOP พวกนี้มีกองทุนสวัสดิการใหเรา เราสามารถนําเงินมา

ใชไดโดยวิธีที่เปดเผย ไมตองผานงบประมาณ ถาจัดการเปนระเบียบเรียบรอยทองถิ่นบางทองถิ่นอาจจะ

ทําดีก็ได ไมใชวาทองถิ่นจะไมประสบความสําเร็จ ขอมูลอาจจะไมถูกเปดเผย ก็อยากจะบอกวาบางครั้งคน

ทองถิ่นมันมีเยอะ 8,000 กวาแหงทั้งเทศบาลและอบต.ทั่วประเทศ อาจจะมีหนึ่งในรอยหรือเทาไรก็ได แต

บางครั้งการทํางานก็อยากจะใหประชาชนรับรูวา การพึ่งพาตนเองมันไปสูจุดหมายที่สําเร็จได ดวยความ

เขาใจของประชาชนแลวก็ผูนํา โดยประหยัดงบประมาณของรัฐบาลดวยครับ 

 

คุณวัลลภา : อยากยั่วยุใหสังคมไทยเขียนเรื่องราวของชุมชนหมูบานของเราบาง อยางหมูบานอุมะจิเขา

ทําออกมาเปนแรงบันดาลใจอยางยิ่ง อยางอภัยภูเบศรหรือแมกลองก็ดี หวังวาวันนี้ทางมูลนิธิญี่ปุน 

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ สํานักพิมพสวนเงินมีมา มูลนิธิพูนพลัง ขอขอบคุณทุกทานที่ใหความสนใจมาเขา

รวมรับฟง ขอบคุณคะ 

 

อาจารยสุริชัย : ขอบพระคุณทุกทานนะครับ วันนี้ก็เปนการเปดฉากรายการ 120 ปไทยญี่ปุนจากภาค

ประชาชน ประสบการณแลกเปลี่ยนจากภาคประชาชนดวยกัน คงจะมีเร่ืองอื่น ๆ ที่นาจะไดคุยกันอีก ก็ขอ

เชื้อเชิญทานที่สนใจก็กรุณาจดชื่อทิ้งตอนลงทะเบียนใหชัดเจน เราจะไดประสานงานกันตอไป ขอบคุณ

ครับ 

 

 

ผูบรรยายและเสนอแนะขอคิดเห็น 

Mr. Mochifumi Totani  (ลุงโตทานิ) ประธานสหกรณการเกษตรหมูบานอุมะจิ จ.โคจิ 

Mr. Masahiko Otoshi  (คุณโอโตชิ) ผูเขียนหนงัสือ GOKKUN UMAJIMURA NO MURA OKOSHI 

                   แปลเปนภาษาไทยในชื่อ  ประสบการณยิ่งใหญในหมูบานเล็กๆ 

Mr. Shoji Kinoshita  (พี่โชจิ) เจาหนาที่สํานักงานหมูบานอุมะจ ิ

ภญ. ดร. สุภาภรณ ปติพร  มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร  จ. ปราจนีบุรี  

คุณ สุรจิต ชิรเวทย ประธานหอการคาจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ดําเนินรายการ โดย คุณวัลลภา แวน  วิลเลียนสวารด  กรรมการผูจัดการ สํานักพิมพสวนเงินมีมา 

อาจารย สุริชัย หวันแกว ผูอํานวยการสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 

วุฒิชัย ครองสิทธิ์   ถอดความ 

มุทิตา พานิช         ตรวจทาน 
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